

# HUNG HÀ Tích cực xây dựng đời sống văn hóa

*Những kết quả đạt được từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Hưng Hà đã góp phần tạo môi trường văn hóa, tinh thần lành mạnh cho người dân.*

Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện đã triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu, trực tiếp ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào từ huyện đến cơ sở. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng được đẩy mạnh và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng dòng họ, gia đình, thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc,



Thị gói bánh chưng - nét đẹp văn hóa tại lễ hội đến Trấn Thái Bình.

phát triển bền vững. Năm 2018, toàn huyện xây ra 11 vụ bạo lực gia đình, giảm 1 vụ so với năm trước. Bà Nguyễn Thị Lê, xã Minh Khai chia sẻ: Nhờ tham gia hội nghị truyền thống giáo

dục về đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực gia đình, chúng tôi hiểu và nhận thức rõ hơn về vai trò của việc giáo dục đạo đức, lối sống, giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan

hệ trong gia đình, giảm tỷ lệ bạo lực gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Bên cạnh các hoạt động trên, việc thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được đẩy mạnh. Trong năm 2018, toàn huyện có trên 1.700 đám cưới, hơn 1.500 đám tang. 100% đám cưới, đám tang đều thực hiện tiết kiệm, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán truyền thống của địa phương. Số đám cưới không mời thuốc lá tăng 6,5% so với năm trước. Việc sử dụng hình thức hỏa táng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Hiện nay, toàn huyện có 667 di tích với 175 lễ hội các loại. Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phối hợp thực hiện hiệu quả việc quản lý các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại các di tích trên địa bàn. Do đó, việc tổ chức các lễ hội đều bảo đảm nếp sống văn minh, vui tươi, lành mạnh. Ông Hoàng Đình Nhung, Chủ tịch UBND xã Tiến Đức cho biết: Là địa phương có di tích đến Trấn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, vì vậy, việc xây dựng đời sống văn hóa luôn được chúng tôi tích cực thực hiện. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa tới nhân dân, địa phương đã xây dựng 6

mô hình tự quản về an ninh trật tự, 66 tổ nhân dân tự quản. Lễ hội đến Trấn hàng năm luôn được tổ chức văn minh, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài tỉnh. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Hưng Hà đã góp phần tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao vai trò, vị trí của các tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế - xã hội, từ đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Năm 2018, 91,3% gia đình trên địa bàn huyện đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; số dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ văn hóa" tăng 2,2% so với năm 2017; 87,6% thôn, khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa"; 81,8% xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới". Kết quả đạt được không những khẳng định chuyển biến rõ rệt của phong trào mà còn là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hưng Hà tiếp tục phấn đấu, đưa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

## ▶ 199 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội hội liên hiệp thanh niên

Bắt đầu diễn ra từ tháng 1/2019, xã Thanh Tân (Kiến Xương) là đơn vị được Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 199/286 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội hội LHTN nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo kế hoạch, đại hội hội LHTN cấp cơ sở sẽ hoàn thành chậm nhất trong tháng 5, cấp huyện hoàn thành chậm nhất trong tháng 7, Đại hội Hội LHTN tỉnh dự kiến được tổ chức trong tháng 9/2019. Cùng với việc tổ chức đại hội, tại các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động, phần việc chào mừng như: thi đấu thể thao; giao lưu văn nghệ; triển khai ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện...

## ▶ Ngày hội tiếng Anh cấp tỉnh

Chiều ngày 16/4, tại Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề tiếng Anh cấp tiểu học cấp tỉnh với chủ đề "Ngày hội tiếng Anh" thu hút đông đảo học sinh và giáo viên trong tỉnh tham gia. Tham gia ngày hội, các em học sinh được giao lưu với các giáo viên bản ngữ đến từ Trung tâm tiếng Anh New World. Các em đã mang đến ngày hội những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những câu trả lời bằng tiếng Anh rõ ràng, rành mạch. Trong không khí ngày hội, tất cả khẩu hiệu, hình ảnh, chỉ đạo, nội dung giao tiếp... đều được sử dụng tiếng Anh. Điều đó đã tạo điều kiện để các em được trải nghiệm sáng tạo thể hiện năng lực tiếng Anh của bản thân, giúp các em tự tin khi giao tiếp, tạo hứng thú cho các em trong học tập môn tiếng Anh. Ngày hội tiếng Anh cấp tỉnh không chỉ là sân chơi cho học sinh tiểu học mà còn là nơi để các thầy cô giáo dạy tiếng Anh giao lưu, học hỏi các phương pháp dạy tiếng Anh mới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy môn tiếng Anh trong các nhà trường.



Tiết mục sân khấu hóa sử dụng tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

chính sách đã ban hành; phối hợp hiệu quả trong xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em; phân công cơ quan, đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, thông tin khi xảy ra vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân và trẻ em về các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp đến gia đình, cộng đồng, trường học và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trực tuyến. Theo ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hiệu quả, thời gian tới, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho trẻ về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; những ảnh hưởng của bạo lực, xâm hại trẻ em đối với sự phát triển của trẻ; nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em hình thành và hoàn thiện nhân cách; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, kỹ năng tự bảo vệ và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

## ▶ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Triển khai đợt truyền thông, khám sức khỏe cộng đồng

Chiều ngày 16/4, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng tổ chức đợt truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời kỳ hiện đại và triển khai đợt khám sức khỏe tại cộng đồng. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Sức khỏe thế giới (7/4) năm 2019 được Tổ chức Y tế thế giới phát động, chủ đề chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu tất cả người dân và cộng đồng được tiếp cận cận đích vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hiệu quả. Ngoài tăng cường các hoạt động truyền thông đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời hiện đại như chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh tật, Trung tâm tổ chức các đoàn cán bộ dân số, bác sĩ đi khám bệnh tại các xã, thị trấn, trong đó tập trung tư vấn chăm sóc sức khỏe và khám bệnh ban đầu, khám phụ khoa, sàng lọc sớm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, hướng dẫn, tư vấn điều trị khi mắc bệnh. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế đồng thời thực hiện lồng ghép hoạt động cung cấp, vận động thực hiện các dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và đầy mạnh kế hoạch hóa gia đình nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Tại Trường THCS thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đầu tháng 4 nhà trường tổ chức cho các em học sinh tham gia tiết học ngoại khóa về kiến thức bảo vệ trẻ em và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với nhà trường tổ chức. Trong hơn 1 tiếng, gần 400 em học sinh các khối được cung cấp các kiến thức bảo vệ trẻ em. Các câu hỏi như: thế nào là xâm hại trẻ em, thế nào là dâm ô trẻ em hay các kỹ năng phòng, tránh, xử lý khi trẻ bị tai nạn thương tích và xâm hại; hậu quả đối với trẻ em khi bị xâm hại; các chính sách của nhà nước hỗ trợ khi trẻ bị xâm hại và các quy định về xử phạt hành vi xâm hại trẻ em... được giảng viên giải đáp cặn kẽ. Cùng với cung cấp kiến thức, các em được tham gia vào các tình huống giả định khi bị xâm hại để có cách xử lý và phòng, tránh hiệu quả. Cô giáo Giang Thị Ngọc Diệp, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Bảo vệ trẻ em và bồi dưỡng kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em đang là vấn đề nóng, trở thành mối quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng, tránh xâm hại cho trẻ em sẽ góp phần nâng cao kiến thức để các em tự bảo vệ bản

# Tăng cường tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em

*Trước thực trạng một số địa phương trong nước xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em để nâng cao kỹ năng phòng ngừa cho trẻ.*



Cung cấp tài liệu tuyên truyền kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em tại Trường THCS thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

thân. Em Đỗ Thị Kim Chi, học sinh lớp 7A2 tâm sự: Tiết học về kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em chỉ là một trong nhiều tiết học của nhà trường, tiết kiệm học trường em đều phối hợp với các đơn vị để tổ chức các tiết

học theo chuyên đề: chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, bạo lực học đường, an toàn giao thông... nhưng với em, lớp học về kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em sẽ giúp chúng em tự tin hơn khi gặp các tình

huống xấu và đưa ra cách xử lý phù hợp. Để tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; phòng, chống đuối nước trẻ em; tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh. Cùng với ban hành văn bản, việc đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi tập huấn về kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em cũng được chú trọng. Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm, Sở phối hợp với các xã, ban, ngành và các địa phương, trường học tổ chức trên 20 lớp tập huấn cung cấp kiến thức cho hàng nghìn học sinh của các cấp học và người thân của các em tại các trường và các địa phương trong tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Mỗi đây, ngày 2/4, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 117/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách bảo đảm quyền trẻ em phù hợp với quy định của Luật Trẻ em; tăng cường thực hiện các

Để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tin cậy với các ngân hàng cho 11.200 chị em vay số tiền gần 291 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển nông thôn hơn 28 tỷ đồng cho hơn 2.300 hộ vay. Các cấp hội cũng phối hợp mở các lớp dạy nghề, nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên. Đặc biệt, chủ động rà soát, lập danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch giúp đỡ và vận động hội viên đóng góp tiền, ngày công, cây, con giống để hỗ trợ. Các cơ sở hội duy trì mô hình "Bờ gạo tình nghĩa" ở 174 thôn, khu phố, giúp 1.392 hội viên khó khăn gần 30 tấn gạo; nuôi lợn nhựa, vào phường cho nhau vay không lấy lãi bằng tiền, vật tư sản xuất trị giá hàng tỷ đồng; giúp nhau trên 600 ngày công lao động; tặng 32 thẻ bảo hiểm y tế và xây dựng 7 mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc

# Đồng hành cùng phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

*Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tiên Hải đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.*

biệt khó khăn. Chị Vũ Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Phong (Tiên Hải) cho biết: Hội LHPN xã duy trì 11 tổ phụ nữ tiết kiệm làm theo lời Bác với 1.077 thành viên, tiết kiệm gần 129 triệu đồng cho 25 hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển sản xuất. Trong 1 năm gần đây, Hội đã giúp 2 gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, giúp 1 hội viên khởi nghiệp. Chị Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải cho biết: Ban Chấp hành Huyện hội tham mưu

Huyện ủy ban hành và triển khai tổ chức thực hiện đề án "Nâng cao vai trò của hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, xây dựng mô hình phụ nữ tự quản về công tác vệ sinh môi trường giai đoạn 2018 - 2025" gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Đến nay, các xã, thị trấn đã xây dựng được 105 mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, gần 175 biển đoàn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, trồng 117 bồn hoa, đường hoa; huy động nguồn

xã hội hóa, giúp 20 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn lắp nước sạch, có 99% gia đình hội viên, phụ nữ sử dụng nước sạch. Đây cũng là một trong những hoạt động của các cấp hội trong việc đồng hành cùng phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tổ chức 2 cuộc đối thoại với Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ngành liên quan cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở để phân ánh những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên với các cấp

có thẩm quyền; đối thoại giữa lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện với cán bộ hội cơ sở, tín chấp vốn vay phát triển kinh tế cho hội viên, phụ nữ. Ngoài ra, Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn cho 228 chủ tịch, phó chủ tịch, tổ trưởng tổ tiết kiệm và hướng dẫn 100% thành viên vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Để giúp hội viên, phụ nữ phát huy vai trò là những người xây tổ ấm, các cơ sở hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kiến thức mọi mặt của phụ nữ được đẩy mạnh trong các dịp lễ, ngày kỷ niệm. Nội dung tuyên truyền tập trung nêu bật về phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ

nữ Việt Nam và 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những tấm gương phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực hoạt động. Chị Tô Thị Ngát, Chi hội Phụ nữ thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng (Tiên Hải) cho biết: Các hoạt động

hỗ trợ, giúp đỡ của hội phụ nữ các cấp đã giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tự riêng, phụ nữ nói chung, góp phần không nhỏ để chúng tôi xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Bằng nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể, thiết thực, đời

sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Tiên Hải được nâng cao, chị em thể hiện ngày càng tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong việc xây tổ ấm đồng thời nâng cao vị thế của mình trong gia đình và xã hội.



Các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế góp phần giúp phụ nữ Tiên Hải xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.